

# ปกาสสาร



ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2557

www.grad.mahidol.ac.th/cgau/

## มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) Chiang Mai University (CMU)



มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่จัดตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาคของประเทศไทย ตามโครงการพัฒนาการศึกษาในส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2501 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งอยู่ ณ ดินแดนล้านนา อันเป็นแหล่งสะสมวัฒนธรรมอันล้ำค่ามานานกว่า 700 ปี มีสภาพภูมิประเทศงดงาม ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติบริเวณเชิงดอยสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

นับตั้งแต่มีการเรียกร้องให้ขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาออกสู่ส่วนภูมิภาค โดยขอให้รัฐบาลจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 ในที่สุดการเรียกร้องก็สัมฤทธิ์ผลก่อให้เกิดความภูมิใจและดีใจเป็นอย่างยิ่งแก่ชาวล้านนา

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2503 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้น โดยกำหนดให้เปิดสอนในปีการศึกษา 2507 และให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ม.ล.ปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการเตรียมการจัดตั้ง

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2507 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2507 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 81 ตอนที่ 7 ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2507 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2507 วันเปิดเรียนวันแรกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2508 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างเป็นทางการ

วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

### ตราสัญลักษณ์



รูปช้างชูคบเพลิง มีสุภาคิตเป็นภาษาบาลีว่า “อตตานิ ทมยนติ ปณติตา” อยู่ในกรอบเส้นรอบวงด้านบน คำว่า “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2507” อยู่ด้านล่าง ตรงกลางระหว่างข้อความทั้งสองนี้มี “ดอกสัก” คั่นกลางทั้งด้านซ้ายและด้านขวา

### ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย ต้นทองกวาว



ชื่อวิทยาศาสตร์ : Buteamonosperma (Lam.) Taubert  
ชื่อวงศ์ : Leguminosae-Papilionoideae  
ชื่อสามัญ : Bastard Teak, Bengal Kino, Flame of the Forest  
ภาคกลาง : ทองธรรมชาติ  
ภาคเหนือ : กวาว กำ  
ภาคใต้ : จอมทอง  
ภาคอีสาน : ดอกจาน

### สีประจำมหาวิทยาลัย



สีม่วงดอกรัก หมายถึง “ความรัก” และ “ความสมัคสมานสามัคคี”

### พุทธสุภาษิตประจำมหาวิทยาลัย “อตตานิ ทมยนติ ปณติตา”

หมายความว่า บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตน

### ปณิธาน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐและเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือ ให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพื่ออำนวยประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยรวม

มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นแหล่งสะสม ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดความรู้ตามหลักแห่งเสรีภาพทางวิชาการ โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ การประยุกต์ เผยแพร่ และ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พึงฝึกฝนในการฝึกฝนตน เป็นผู้รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ สามารถครองตน ครองคน ครองงาน ด้วยมโนธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม

### วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำมีความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล ในคุณภาพบัณฑิตที่เป็นคนดีมีความรู้ความสามารถเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ และมีการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน





เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาล  
ให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ตลอดไป

ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ  
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  
ประธาน ทคปร.

## สารจากบรรณาธิการ



ข่าวสารที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคปร.) ฉบับที่ 4 นี้ ได้สรุปรายงานการประชุม ทคปร. ครั้งที่ 3/2557 โดยมีสาระสำคัญเรื่อง รายงานการศึกษาดูงานบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศมาเลเซีย ข้อมูลการจัดทำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ การดำเนินงานเกี่ยวกับโปรแกรมการตรวจสอบ การคัดลอกวิทยานิพนธ์ การเลือกประธาน ทคปร. เพื่อดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2558-2559 การกำหนดวันประชุมสามัญ ทคปร. ประจำปี 2558-2559 และเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2559 พร้อมทั้งนำเสนอภาพกิจกรรมการจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 32

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์  
เลขานุการที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

### การประชุมสามัญที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ครั้งที่	เจ้าภาพในการจัดประชุม ทคปร.	วัน เดือน ปี
1/2558	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	27 มีนาคม 2558
2/2558	มหาวิทยาลัยศิลปากร	19 หรือ 26 มิถุนายน 2558
3/2558	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	9 หรือ 16 ตุลาคม 2558
4/2558	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	8 ธันวาคม 2558
1/2559	มหาวิทยาลัยนเรศวร	กุมภาพันธ์ 2559
2/2559	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	มิถุนายน 2559
3/2559	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ตุลาคม 2559
4/2559	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	ธันวาคม 2559

### สำนักงานเลขานุการ

ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑล สาย 4  
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170  
E-mail: cgau.mahidol@gmail.com  
โทร. 0-2441-4125 (อัตโนมัติ 15 เลขหมาย) ต่อ 200  
โทรสาร 0-2441-9737

### กองบรรณาธิการ

ข่าวสารที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ที่ปรึกษา ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ  
บรรณาธิการ ผศ.ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์  
ประสานงาน ธัญวลัย ลีโรจน์  
วิไลลักษณ์ สุชาติ  
รูปเล่ม/กราฟิก ชลณภัทร แสงเสนสกุล  
พิมพ์ที่ เจริญดีมีนคังการพิมพ์ 0-2457-2593



# สาระจาก ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557

การประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สรุปลงสาระสำคัญจากการประชุม ได้ดังนี้

## 1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 รายงานบัญชีเงินอุดหนุน ทคปร. ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง ตุลาคม 2557

1.2 ข่าวสาร ทคปร. ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2557

1.3 รายงานการศึกษาดูงานบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศมาเลเซีย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงภาพรวมของการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2557 การศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้แทนจาก Universiti Utara Malaysia (UUM) และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายบัณฑิตศึกษาของประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยของทั้งสองประเทศที่จะพัฒนาความร่วมมือให้เกิดขึ้นต่อไป

## 1.4 การขออนัดพบเลขานุการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ประธานแจ้งว่า สำนักงานเลขาธิการ ทคปร. ได้ดำเนินการนัดหมายกับ รองศาสตราจารย์ นพ.กำจร ตติยกวี เลขานุการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00-12.00น. ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อหารือเกี่ยวกับโปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ รวมทั้งประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบการดำเนินงานด้านบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้หากผู้เข้าร่วมประชุมมีประเด็นที่ต้องการเสนอให้นำไปหารือเพิ่มเติม ขอให้แจ้งรายละเอียดทาง e-mailมายังเลขานุการที่ประชุม ทคปร. ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เพื่อจะได้รวบรวมและสรุปภาพรวมประเด็นการหารือ แจ้งให้ทุกท่านรับทราบล่วงหน้าก่อนวันนัดพบต่อไป

## 2. การรับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 โดยไม่มีการแก้ไข

## 3. ข้อมูลการจัดทำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ

เลขานุการที่ประชุม ทคปร. รายงานสรุปข้อมูลการจัดทำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศของสถาบันสมาชิก ทคปร. ตามข้อมูลที่ได้รับกลับคืนให้ที่ประชุมรับทราบ ประธานแสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า การจัดทำหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยเห็นว่าการสร้างความร่วมมือในลักษณะ Double Degree จะมีรายละเอียดในการดำเนินงานที่มีความยุ่งยากน้อยกว่า Joint Degree และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลร่วมกันเพื่อประโยชน์กับการดำเนินการของมหาวิทยาลัยต่างๆ ขอความอนุเคราะห์ให้ รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญา ธีระกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำเสนอข้อมูลการจัดทำหลักสูตรความร่วมมือในลักษณะที่เป็น Double Degree ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ที่ประชุมรับทราบร่วมกัน เป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป

## 4. โปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์

สืบเนื่องจากการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการในการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมโดยใช้โปรแกรม อักขราวิสุทธิ์นั้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะอนุญาตให้มหาวิทยาลัยที่มีการลงนามบันทึกข้อตกลง มีสิทธิ์ใช้และเข้าถึงฐานข้อมูลต่างๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จนถึง 26 มีนาคม 2560 ซึ่งที่ประชุมฯ มีความเห็นร่วมกันว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นหน่วยงานที่เหมาะสมที่จะรับผิดชอบการดำเนินงานโปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่ยังไม่มีโปรแกรมการตรวจสอบใช้งาน ได้มีโอกาสเข้าถึงได้ด้วย และในอนาคตจะเป็นผลดีต่อภาพรวมของประเทศ หากมหาวิทยาลัยทุกแห่งจะใช้ฐานข้อมูลสำหรับการตรวจสอบร่วมกัน



5. งานกีฬาสถิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 “กันภัยมหิตลเกมส์”

เลขานุการที่ประชุม ทคปร. รายงานความคืบหน้าของการเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาสถิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 “กันภัยมหิตลเกมส์” ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลรับเป็นเจ้าภาพ กำหนดจัดระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยกำหนดจัดฉากแบ่งสายการแข่งขันในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นอกจากนี้ ได้มีจัดทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดงานและเพื่อใช้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานดังกล่าวด้วย

ประธานที่ประชุมฯ กล่าวเรียนเชิญผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยจากทุกสถาบันเข้าร่วมงานกีฬาสถิตศึกษาสัมพันธ์ฯ ครั้งนี้ด้วย ที่ประชุมรับทราบ

6. การศึกษาดูงานบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558

ประธานที่ประชุมฯ แจ้งว่า สืบเนื่องจากการประชุมสามัญ ทคปร. ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ที่ประชุมเห็นชอบกับแผนการเตรียมการศึกษาดูงาน ประจำปี 2558 ที่ได้นำเสนอ โดยกำหนดศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยชั้นนำ ณ ประเทศเยอรมันนี ประเทศฝรั่งเศส และประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1) Heidelberg University, Germany 2) Strasbourg University, France 3) University of Zurich, Switzerland หรือ University of Lucerne, Switzerland

จากการประสานงานไปยังมหาวิทยาลัยข้างต้นเพื่อขอศึกษาดูงาน ขณะนี้ยังไม่รับคำตอบจาก Heidelberg University, Germany และ University of Zurich, Switzerland สำหรับ Strasbourg University ไม่สะดวกให้เข้าศึกษาดูงาน ดังนั้นขอเสนอเปลี่ยนเป็น Mulhouse, France ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในเครือข่ายแทน ซึ่งได้รับการตอบรับเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ได้ติดต่อประสานงานกับ Karlsruhe Institute of Technology, Germany โดยอยู่ระหว่างรอข้อมูลตอบกลับ สำหรับช่วงกำหนดการเดินทางศึกษาดูงาน คาดว่าประมาณวันที่ 7-15 เมษายน 2558 หากมีความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว จะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

ที่ประชุมเห็นชอบความคืบหน้าการเตรียมการศึกษาดูงานด้านบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558 ตามรายละเอียดที่ประธานที่ประชุมฯ นำเสนอ

7. กำหนดการจัดประชุม ทคปร. ครั้งที่ 4/2557 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.วรทัศน์ อินทร์คัมพร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายงานว่า ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสามัญ ทคปร. ครั้งที่ 4/2557 นั้น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดประชุมในวันที่ 12 ธันวาคม 2557 โดยกิจกรรมในช่วงเช้า เป็นการจัดการประชุม International Graduate Research Conference 2014 (iGRC) การบรรยายพิเศษ Global Issues and Awareness และการนำเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ ในช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. เป็นการประชุมสามัญ ทคปร. ครั้งที่ 4/2557 สำหรับการจัดโครงการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์มีข้อขัดข้อง เนื่องจากไม่สามารถติดต่อมหาวิทยาลัยที่จะเข้าศึกษาดูงานได้ ดังนั้น จึงขอหารือที่ประชุมเกี่ยวกับการศึกษาดูงานดังกล่าว

ประธานที่ประชุมฯ ได้เสนอแนวทางในการดำเนินงานให้สถาบันเจ้าภาพพิจารณาเลือก 2 แนวทาง คือ 1) จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยดำเนินการในรูปแบบไม่เป็นทางการ และอาจพิจารณาปรับระยะเวลาให้สั้นลง หรือ 2) จัดเป็น One day trip ใน จ.เชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.วรทัศน์ อินทร์คัมพร กล่าวขอบคุณและขอเสนอแนะที่ได้รับจากที่ประชุมไปหารือทีมผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557

8. การจัดการประชุม ทคปร. ครั้งที่ 1/2558 และการจัดการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งว่า ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 และการจัดการประชุมสามัญ ทคปร. ครั้งที่ 1/2558 นั้น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดวันประชุมดังกล่าว ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 ณ อาคารเรียนรวม ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการชมวีดิทัศน์ผลงานรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ประจำปี 2556 และการบรรยายพิเศษ ในช่วงบ่าย นอกจากจะเป็นการนำเสนอ



ผลงานแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น และพิธีมอบเกียรติบัตรผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย รวมทั้ง มอบเกียรติบัตรรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 แล้ว จะจัดการประชุม ทคปร. ครั้งที่ 1/2558 คู่ขนานกันไปด้วย นอกจากนี้ ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานด้านบัณฑิตศึกษา ณ นครเวียงจันทน์ และหลวงพระบางเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดกำหนดการและค่าใช้จ่ายในการเดินทางศึกษาดูงานปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะส่ง e-mail สอบถามไปยังทุกมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง

ประธานที่ประชุมฯ ได้เสนอขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนการจัดประชุมดังกล่าวจากเงินอุดหนุน ทคปร. ให้กับสถาบันเจ้าภาพ และขอให้สำนักงานเลขาธิการ ทคปร. ทำเรื่องของงบประมาณสนับสนุนการจัดประชุมจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ด้วย

ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าในการเตรียมการจัดประชุมสามัญ ทคปร. ครั้งที่ 1/2558 และการจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ และมีมติอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการจัดประชุมจากเงินอุดหนุน ทคปร. ให้กับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันเจ้าภาพ รวมทั้งมอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการ ทคปร. ทำเรื่องของงบประมาณสนับสนุนการจัดประชุมดังกล่าว ไปยัง สกอ.

9. การเลือกประธาน ทคปร. เพื่อดำรงตำแหน่งปี 2558-2559 ด้วยศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะครบวาระการดำรงตำแหน่งประธาน ทคปร. ในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนั้น ที่ประชุมจึงได้พิจารณาเลือกประธาน ทคปร. เพื่อดำรงตำแหน่งปี 2558-2559

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำรงตำแหน่งประธาน ทคปร. ปี 2558-2559

10. การกำหนดเจ้าภาพงานกีฬาสถิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22

ที่ประชุมเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นเจ้าภาพการจัดกีฬาสถิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22

11. การกำหนดวันประชุมสามัญ ทคปร.ประจำปี 2558-2559 และเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2559

กำหนดการประชุมสามัญ ทคปร.ประจำปี 2558-2559

ครั้งที่	เจ้าภาพ	วัน เดือน ปี
1/2558	ม. ขอนแก่น	27 มี.ค. 2558
2/2558	ม. ศิลปากร	19 หรือ 26 มิ.ย. 2558
3/2558	ม. แม่โจ้	9 หรือ 16 ต.ค. 2558
4/2558	ม. เกษตรศาสตร์	8 ธ.ค. 2558
1/2559	ม.นเรศวร	กุมภาพันธ์ 2559
2/2559	จุฬาลงกรณ์ฯ	มิถุนายน 2559
3/2559	ม.สงขลานครินทร์	ตุลาคม 2559
4/2559	ม. แม่ฟ้าหลวง	ธันวาคม 2559

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยฯ ประจำปี 2559

ครั้งที่	เจ้าภาพ	วัน เดือน ปี
34	ม. ขอนแก่น	27 มี.ค. 2558
35	*(สคบท.)	มิถุนายน 2558
36	ม. แม่โจ้	ตุลาคม 2558
37	*(สคบท.)	ธันวาคม 2558
38	ม.นเรศวร	กุมภาพันธ์ 2559
39	*(สคบท.)	มิถุนายน 2559
40	ม.สงขลานครินทร์	ตุลาคม 2559
41	*(สคบท.)	ธันวาคม 2559

\* รอกำหนดเจ้าภาพ

ทั้งนี้ในเบื้องต้นผู้บริหาร/ผู้แทนของสถาบันที่เข้าร่วมประชุม และถูกเสนอชื่อให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมไม่ขัดข้องในการรับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมเห็นชอบรายชื่อสถาบันที่รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ประจำปี 2558-2559 ตามที่ที่ประชุมได้ร่วมกันกำหนด

12. เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร (สกอ.) ฉบับร่าง เลขาธิการที่ประชุม ทคปร. รายงานว่าสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีการดำเนินการจัดทำคู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 2557-2561 ฉบับร่าง โดยเกณฑ์ดังกล่าวจะครอบคลุมตั้งแต่การประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน



ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมนำร่างดังกล่าวกลับไปพิจารณาในรายละเอียด หากเห็นว่ามีความประเด็นปัญหาหรือข้อขัดข้องในทางปฏิบัติ ขอให้แจ้งรายละเอียดผ่านทาง e-mail มายังเลขานุการที่ประชุม ทคвр. ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เพื่อจะได้รวบรวมและนำไปหารือกับ สกอ. ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ที่ประชุมรับทราบ

### 13. บทบาทของบัณฑิตวิทยาลัย และ คปก. ในการพัฒนา กำลังคน

ศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ได้ขอเข้าพบที่ประชุม ทคвр. เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินงานของ คปก. เพื่อเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย และ คปก.

### 14. การจัดทำไดอารี่ ทคвр. ปี 2558

นางสาวอรสา อติเรกผลิน หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รายงานว่า สืบเนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับมอบหมายจากที่ประชุม ทคвр. ให้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำไดอารี่ ทคвр. ปี 2558 นั้น ขณะนี้ได้ปิดต้นฉบับและจัดส่งโรงพิมพ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณต้นเดือนธันวาคม 2557 และจัดส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ ได้ภายในกลางเดือนธันวาคม 2557

### กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

## ภาพกิจกรรม



การประชุมสามัญที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมอาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคвр.) และ สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ได้เข้าพบ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อหารือเกี่ยวกับโปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ และประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านบัณฑิตศึกษา และแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา



# การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 32 และสัมมนาสหวิทยาการระดับนานาชาติ

## เนื่องในโอกาส 40 ปีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

### 3-5 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร



(ซ้าย) ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการฯ (ขวา) ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับมอบธงเจ้าภาพการประชุมฯ ครั้งที่ 33 จาก รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ



ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มศว. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคปร.) ร่วมพิธีเปิดและเข้าชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “เจ้าฟ้านักพัฒนศึกษา พระมิ่งขวัญแห่งศรีนครินทรวิโรฒ” คุชกุ์บัณฑิต สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พุทธศักราช 2529 ณ หอแสดงนิทรรศการ G23 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มศว. ประสานมิตร



กิจกรรมทางวิชาการ



ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ ประธาน ทคปร. และ ประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับบัณฑิตศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลฯ ให้กับผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากวิทยานิพนธ์ในงานประชุมวิชาการฯ

โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34  
**34<sup>th</sup> National Graduate Research Conference**

**27 มีนาคม 2558**  
**ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น**

**ขอบข่ายของวิทยานิพนธ์/การศึกษานิพนธ์:**

- กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ
- กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
- กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

**ค่าลงทะเบียน**

ประเภท	ค่าลงทะเบียน/คน
1. นำเสนอผลงาน ได้รับเอกสารประกอบการประชุม CD Proceeding และอาหาร (ชำระพร้อมกับการส่งบทความฉบับเต็ม)	1,200 บาท
2. เข้ารับฟังการนำเสนอ ได้รับเอกสารประกอบการประชุม CD Proceeding และอาหาร	400 บาท

- เปิดระบบรับสมัคร \_\_\_\_\_ 20 ตุลาคม 2557
- ปิดรับสมัครผู้นำเสนอผลงาน \_\_\_\_\_ 6 มกราคม 2558
- รับสมัครผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย \_\_\_\_\_ 20 ตุลาคม 2557 - 28 กุมภาพันธ์ 2558
- ประกาศผลการตอบรับให้นำเสนอ \_\_\_\_\_ 29 มกราคม 2558
- ส่งบทความฉบับเต็มที่แก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว \_\_\_\_\_ ภายใน 16 กุมภาพันธ์ 2558

**ดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่**

**<http://conference.kku.ac.th/ngrc34/>**

**ข่าวสาร**

ที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ



ข่าวสารที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย  
ของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จัดทำขึ้นเพื่อ  
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงาน  
รวมถึงกิจกรรมของที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  
(ทคปร.) ทั้งนี้ผู้ที่ประสงค์จะเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์  
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ สามารถติดต่อได้ที่ >>>

สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  
ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา  
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170  
โทร. 0-2441-4125 ต่อ 200  
โทรสาร 0-2441-9737  
E-mail: cgau.mahidol@gmail.com

